

KHU NGHỈ DƯỠNG MÖVENPICK CAM RANH ĐƯỢC CHỨNG NHẬN HACCP THIẾT LẬP TIÊU CHUẨN MỚI VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Cam Ranh, 21/11/2023 – Khu nghỉ dưỡng Mövenpick Cam Ranh tự hào thông báo về việc chính thức nhận Chứng chỉ Hệ thống Phân Tích Nguy Cơ và Kiểm Soát Điểm Tới Hạn (HACCP) vào ngày 21 tháng 11 năm 2023. Chứng chỉ uy tín này là minh chứng cho sự cam kết tuyệt đối của khu nghỉ dưỡng với các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn thực phẩm và chất lượng.

HACCP là một hệ thống được công nhận quốc tế, được thiết kế để xác định và kiểm soát các nguy cơ tiềm ẩn trong quá trình sản xuất thực phẩm. Mövenpick Resort Cam Ranh đã triển khai thành công các quy định toàn diện, đảm bảo an toàn và sức khỏe của khách hàng qua mọi bước của hành trình ẩm thực.

"Chúng tôi rất vui mừng khi đạt được mốc quan trọng này, vì nó phản ánh cam kết của chúng tôi đối với việc duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn thực phẩm," ông Bruno HUBER, tổng quản lý tại Mövenpick Resort Cam Ranh, chia sẻ. "Chứng chỉ này không chỉ xác nhận cam kết của chúng tôi với sự xuất sắc mà còn đảm bảo rằng sức khỏe và sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi."

Quá trình kiểm định chứng chỉ HACCP chặt chẽ đã bao gồm một đánh giá toàn diện về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của Mövenpick Resort Cam Ranh, từ việc cung cấp nguyên liệu đến chuẩn bị và phục vụ món ăn.

Khi Mövenpick Resort Cam Ranh tiếp tục nâng cao trải nghiệm của khách hàng, chứng chỉ HACCP củng cố vị thế của khu nghỉ là điểm đến hàng đầu luôn ưu tiên sức khỏe và sự hài lòng của khách hàng.

Vui lòng tải hình ảnh **Tại Đây**.

Về Mövenpick Resort Cam Ranh:

Sở hữu gần 800m bờ biển riêng, tận hưởng trọn sự ưu đãi về vị thế trong không gian biệt lập, khu nghỉ dưỡng Mövenpick Resort Cam Ranh cung cấp 500 phòng đạt chuẩn quốc tế và biệt thự hướng biển có hồ bơi riêng, phòng khách hạng sang và căn hộ dịch vụ - tất cả đều hướng trực diện biển. Ngoài ra, khu nghỉ dưỡng còn mang đến tiện ích đẳng cấp quốc tế như khu vui chơi mạo hiểm với 150 thử thách hấp dẫn, Làng Thụy Sĩ với các hoạt động thể thao và giải trí về đêm như karaoke, bar, night club, 2 câu lạc bộ trẻ em, công viên nước trẻ em, 4 làn trượt nước khổng lồ và 23 phòng trị liệu spa với diện tích hơn 1,100m².

Liên Hệ Truyền Thông:

Anh Lưu Trương Hoài Nghiệm
Trưởng Phòng Truyền Thông
E. Nghiem.luu@Movenpick.com
T. +84 938 939 984